



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ โดยกำหนดวันสอบ ในวันศุกร์ที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์ อาคาร ชาญ-โมเชิต ชั้น ๑
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์-นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา
วิธีการและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	เวลา	หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน	สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น	ห้องประชุม สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่เพชรบูรณ์ (ชั้น ๒)

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติตามระเบียบในการสอบ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดไว้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

๕. ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เลขที่ ๓๒๙/๑๗ ถนนรัฐวิวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ <https://phetchabun.treasury.go.th> เมนู > หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ > ข่าวรับสมัครงาน > พนักงานราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรพงษ์ นิลไพรัช)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวกัญยารัตน์ ทันท่อ
๒	๐๐๒	ว่าที่ ร.ต.หญิง กชพร วันตะโคตร
๓	๐๐๘	นางสาวปวีณา โยคุณ
๔	๐๐๙	นางสาวสุปราณี เทศประสิทธิ์
๕	๐๑๙	นางสาวประกายลักษณ์ ภูมิพงศ์ไทย
๖	๐๒๐	นางสาวชिरุญณ์ หงษ์บุญมี
๗	๐๒๕	นางสาวเบญจมาศ เมฆทัฬห
๘	๐๒๗	นางสาวกนกพิชญ์ อินงาม
๙	๐๓๑	นางสาวยุภา ภิรมย์กิจ